

KHUYẾN NGHỊ CỦA DIỄN ĐÀN ĐỐI THOẠI

“PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM VÀ MẠNG BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM (CRnet) TRONG THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM”

Ngày 19 tháng 12 năm 2015 tại Hà Nội, chúng tôi gồm hơn 60 đại biểu từ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (BVQTEVN), Hội BVQTE các tỉnh/ thành phố, các Chi hội trực thuộc và một số thành viên đại diện cho hơn 40 tổ chức Mạng Bảo vệ quyền trẻ em (CRnet) tham gia Diễn đàn “Phát huy vai trò của Hội BVQTE và CRnet trong thực hiện các chính sách của Nhà nước về quyền trẻ em” do Hội BVQTEVN, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) và CRnet tổ chức. Tham dự Diễn đàn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Ủy ban VHGD TNTNND Quốc hội); Đại diện Lãnh đạo Bộ LĐTBXH và Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em; Đại diện Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và sự có mặt của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Diễn đàn 2015 đã tập trung vào 04 nội dung liên quan đến phát huy vai trò của Hội BVQTEVN, CRnet trong chăm sóc sức khỏe và giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ, rối nhiễu tâm trí; Những vấn đề cần quan tâm về sức khỏe và bạo lực ở học đường; Những vấn đề cần quan tâm đối với trẻ em và người chưa thành niên phạm tội và Cơ chế phát huy vai trò của Hội BVQTEVN và CRnet trong tham gia giám sát thực hiện quyền trẻ em đối với đối tượng này, cải thiện chất lượng sống của trẻ em Việt Nam.

Các đại biểu đại diện cho cơ quan Nhà nước đã lắng nghe và cùng trao đổi những vấn đề mà Hội BVQTEVN và CRnet nêu ra trong quá trình tham gia giám sát và tổ chức thực hiện bảo vệ quyền trẻ em. Diễn đàn đã thành công tốt đẹp. Để từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức xã hội trong việc giám sát và tổ chức thực hiện quyền trẻ em, từ Diễn đàn này chúng tôi xin được khuyến nghị với các cơ quan Nhà nước một số vấn đề sau đây:

1. Đề nghị Bộ LĐTBXH, Ban soạn thảo Luật BVCS&GD trẻ em (Sửa đổi) xem xét, bổ sung về quy định trách nhiệm của các tổ chức xã hội không chỉ thực hiện luật pháp chính sách mà còn tham gia giám sát việc thực hiện các luật pháp, chính sách nhằm bảo vệ quyền trẻ em.

2. Đề nghị Ủy ban VHGD TNTNNĐ Quốc hội, Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện để Hội BVQTEVN tham gia trong các đoàn giám sát định kỳ, chuyên đề, đánh giá hàng năm và phát biểu chính kiến/ý kiến về các vấn đề có liên quan đến quyền trẻ em.

3. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch phối hợp hoạt động với Hội BVQTEVN nhằm phát huy vai trò của Hội, các tổ chức xã hội tham gia thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về giáo dục đạo đức lối sống, phòng chống bạo lực học đường và tham gia đánh giá các trường đạt chuẩn tại địa phương (trước mắt tại các địa phương có Hội BVQTE).

4. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và Bộ LĐTBXH xây dựng chính sách nhằm khuyến khích các mô hình dịch vụ can thiệp, hỗ trợ giáo dục hòa nhập đối với trẻ Tự kỷ và chăm sóc trẻ em nhiễm HIV/AIDS do các Tổ chức xã hội tổ chức.

5. Đề nghị Bộ LĐTBXH, Bộ Công an có kế hoạch phối hợp hoạt động với Hội BVQTEVN về bảo vệ trẻ em, thông qua hoạt động giáo dục phòng ngừa, phát hiện nguy cơ, phòng chống bạo hành, phòng chống buôn bán và xâm hại trẻ em; Phối hợp nghiên cứu xây dựng các mô hình; tổ chức hỗ trợ người chưa thành niên vi phạm pháp luật hòa nhập cộng đồng của các tổ chức xã hội sau khi chấp hành biện pháp xử lý hành chính (ví dụ: mô hình mái ấm, nhà mở, nhà tình thương...)

6. Đề nghị Tòa án Gia đình và Người chưa thành niên, Viện Nghiên cứu thuộc Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có cơ chế để phát huy sự tham gia của mạng lưới “Luật sư, luật gia và Hội thẩm Nhân dân bảo vệ trẻ em” thuộc Hội BVQTEVN vào quá trình tố tụng và xét xử các vụ án có liên quan đến người chưa thành niên.

Hội BVQTEVN và CRnet trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và chia sẻ của các cơ quan Nhà nước trong việc thúc đẩy việc bảo vệ quyền trẻ em. Hội BVQTEVN và CRnet mong muốn được tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan Nhà nước liên quan đến bảo vệ quyền trẻ em và tin tưởng rằng việc phối hợp thống nhất hành động giữa hai bên sẽ thúc đẩy mạnh mẽ và có hiệu quả trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em của đất nước ta./.